

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CƯ M'GAR**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Cư M'gar, ngày tháng 4 năm 2023

V/v tăng cường công tác truyền thông
và duy trì phát các bản tin trên hệ thống
loa phát thanh cơ sở

Kính gửi:

- Các thành viên Ban chỉ đạo Compact Cư M'gar (Quyết định 862/QĐ-UBND ngày 28/02/2022);
- Các phòng: Văn hóa – Thông tin; Nông nghiệp và PTNT;
- Đài Truyền thanh;
- Các trạm: Khuyến nông, Trồng trọt và BVTV;
- UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Quyết định số: 862/QĐ-UBND ngày 28 tháng 2 năm 2022 của UBND huyện Cư M'gar về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Sản xuất kết hợp với Bảo tồn nguồn tài nguyên và An sinh xã hội huyện Cư M'gar (Chương trình Compact Cư M'gar giai đoạn 2021-2025).

Căn cứ Quyết định số 863/QĐ-BCĐ ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Trưởng Ban chỉ đạo Compact Cư M'gar về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Compact huyện Cư M'gar.

Để phát huy hiệu quả các hoạt động thuộc Chương trình, đóng góp thiết thực cho ngành nông nghiệp của huyện cũng như mục tiêu của Chương trình đến năm 2025, huyện Cư M'gar trở thành "**Vùng nguyên liệu bền vững quy mô lớn theo tiếp cận cảnh quan**". Chương trình do tổ chức IDH phát triển và hỗ trợ với sự đồng tài trợ của công ty JDE và sự tham gia của các công ty.

UBND huyện yêu cầu triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Các thành viên là các công ty tham gia Chương trình Compact Cư M'gar, thực hiện viết bài, đưa tin phản ánh trung thực, đầy đủ và kịp thời các hoạt động do đơn vị triển khai trên địa bàn các xã, thị trấn đã được thống nhất giữa các bên và Ban chỉ đạo Compact. Hoạt động này là yêu cầu phải duy trì thực hiện trong cả giai đoạn của Chương trình (giai đoạn 2022-2025);

Nội dung bài viết, cần phản ánh/đề cập các thông tin, gồm: Nội dung hoạt động, thành phần tham gia, thời gian, địa điểm và hình ảnh hoạt động đó; Bài viết sau đó được gửi cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện là cơ quan đầu mối tiếp nhận, thẩm định nội dung thông tin trước khi đăng tải lên trang Compact huyện Cư M'gar;

2. Các thành viên là UBND các xã, thị trấn thực hiện việc phát 4 bản tin truyền thông đã được thu âm và chuyển cho UBND các xã, thị trấn; gồm các bản tin: **Bản tin 01: cảnh báo tồn dư hóa chất cấm trong sản phẩm cà phê và hồ tiêu; Bản tin số 2: Bảo vệ nguồn tài nguyên thích ứng với biến đổi khí hậu; Bản tin số 3: Thu**

*hoạch và phê đảm bảo chất lượng; **Bản tin số 4:** Tăng cường quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp.*

Các bản tin này cần được phát liên tục hàng ngày, phát vào các khung giờ (Buổi sáng từ 5 giờ 30 phút đến 6 giờ 00 phút; Buổi chiều từ 17 giờ 30 phút đến 18 giờ 00 phút); Mỗi bản tin phát liên tục với thời gian từ 1-3 tháng và sẽ đổi sang phát bản tin khác. (Chủ tịch UBND các xã, thị trấn sẽ quyết định thời gian phát các Bản tin trên địa bàn của xã mình đảm bảo các bản tin được phát phù hợp với thời điểm, thời vụ trong năm). Hoạt động này là yêu cầu phải duy trì thực hiện trong cả giai đoạn của Chương trình (giai đoạn 2022-2025);

(4 bản tin File tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của huyện Cư M'gar; Chương trình compact 2021-2025; chuyên mục tin hoạt động)

Phòng Văn hóa Thông tin phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT; UBND các xã, thị trấn trong việc duy trì phát các bản tin truyền thông, đảm bảo các bản tin được phát thường xuyên, liên tục trên hệ thống loa phát thanh tới các thôn/buôn.

UBND các xã, thị trấn; Trạm Khuyến nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, tổ chức giới thiệu cho nhân viên/cán bộ thuộc đơn vị biết và truy cập trang Compact để tìm hiểu về Chương trình Compact, qua đó giới thiệu tới người dân trên địa bàn để người dân truy cập tìm hiểu về Chương trình, ý nghĩa mục tiêu của Chương trình, hiểu về sản xuất bền vững, sản xuất có trách nhiệm.

Truy cập trang Compact Cư M'gar, bằng cách truy cập vào cổng thông tin điện tử của huyện Cư M'gar, tiếp đến truy cập vào mục "Chương trình Compact Cư M'gar", Trang Compact có 4 nội dung, gồm: (i) Tổng quan Chương trình Compact; (ii) Văn bản chỉ đạo; (iii) Tin hoạt động; và (iv) Kho tài liệu. Trang chuyên mục Compact có rất nhiều thông tin liên quan tới Chương trình, tin tức hoạt động và các tài liệu về sản xuất bền vững, sản xuất có trách nhiệm.

Hoặc truy cập theo đường link dưới đây:

<https://cumgar.daklak.gov.vn/compact-cumgar-giai-doan-2021-2025-12668.html>

Nhận được Công văn này yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Công Văn